



## Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội để tăng tính hấp dẫn của chính sách

Số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) ít nhất để được hưởng lương hưu sẽ giảm từ 20 xuống 15 và tiến tới là 10 năm; chủ hộ kinh doanh cá thể, người quản lý DN, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương cũng phải tham gia BHXH bắt buộc... Đó là những nội dung rất quan trọng trong dự thảo Luật BHXH sửa đổi đang được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội lấy ý kiến.

► **Hương Quỳnh**

### **Đóng BHXH 10 năm cũng được hưởng lương hưu**

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, chính sách BHXH hiện hành chưa hướng đến bao phủ toàn dân. Quy định về điều kiện hưởng lương hưu và nhận BHXH một lần còn bất cập. Trong khi đó, hệ thống BHXH về cơ bản còn thiết kế đơn tầng, sự kết nối với các chính sách xã hội khác chưa đồng bộ để thực sự đóng vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, nên diện bao phủ còn thấp, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn và khu vực không có quan hệ lao động. Mặt khác, chính sách BHXH cho khu vực phi chính thức mới giới hạn ở hai chế độ hưu trí và tử tuất. BHXH bắt buộc còn bỏ sót một số nhóm đối tượng có nhu cầu và có khả năng, nhưng chưa được luật

hóa để tham gia như chủ hộ kinh doanh cá thể; người quản lý DN, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt. Ngoài ra, theo số liệu cơ quan thuế quản lý, thì cả nước có hơn 1,7 triệu lượt hộ nộp thuế (hộ có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp). Tuy nhiên, hiện nay nhóm này chưa thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; chỉ có rất ít chủ hộ kinh doanh cá thể đang tham gia BHXH tự nguyện. Cạnh đó, cả nước còn có khoảng 23 nghìn hợp tác xã hoạt động, thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia, thế nhưng chỉ có gần 7 nghìn hợp tác xã đăng ký tham gia BHXH bắt buộc cho khoảng 41 nghìn người lao động.

Chính vì vậy, dự thảo luật lần này sẽ bổ sung đối tượng tham gia

BHXH bắt buộc đối với một số nhóm đối tượng có điều kiện và khả năng như chủ hộ kinh doanh cá thể; người quản lý DN, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương... Đồng thời, quy định cụ thể việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động làm việc không trọn thời gian; bổ sung quy định tham gia BHXH bắt buộc đối với trường hợp công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đồng thời là người giao kết hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng điều chỉnh quy định điều kiện hưởng BHXH một lần theo hướng có lộ trình tiến tới chỉ giải quyết đối với người lao động khi đã hết tuổi lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu, mà không có nhu cầu đóng tiếp, trừ trường hợp ra nước ngoài để định cư hợp pháp, hoặc mắc bệnh hiểm nghèo mà có nhu cầu nhận một lần; hoặc quy định trường hợp chưa hết tuổi lao động mà nhận BHXH một lần, thì mức hưởng thấp hơn. Một vấn đề khác mà dự thảo luật cũng đưa ra đó là yêu cầu nghiên cứu bổ sung các quyền lợi ngắn hạn (trước mắt), tăng mức hỗ trợ từ NSNN nhằm tăng tính hấp dẫn, thu hút tạo điều kiện để người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Đặc biệt, một trong những nội dung quan trọng của dự thảo luật đó là sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm, với mức hưởng được tính toán phù hợp, nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi BHXH.

### **Cần nhắc thêm một số quy định**

Theo các chuyên gia, Luật BHXH sửa đổi lần này được kỳ vọng sẽ có những giải pháp đột phá để thực hiện được lộ trình cải cách chính sách, đảm bảo BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững

chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu toàn dân. Tuy nhiên, các đề xuất chủ yếu tập trung vào những điều chưa làm được, chứ không phải giải quyết vấn đề đang tồn tại. Đáng chú ý, một số chính sách mới trong dự thảo sẽ có nhiều thách thức trong thực hiện. Đơn cử như việc giảm số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu là xu thế của nhiều quốc gia, song Chính phủ thường có chính sách đi kèm như tạo thu nhập cao, việc làm bền vững, hỗ trợ BHXH tự nguyện... Bên cạnh đó, mức hưởng bao nhiêu cũng phải tính toán, bởi Luật BHXH hiện hành quy định đóng tối thiểu 20 năm, hưởng thấp nhất 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH; nếu rút ngắn còn 10-15 năm, thì mức hưởng có thể chỉ còn 20%-25%. Điều này đồng nghĩa với việc, lương hưu của người tham gia chỉ khoảng 1 triệu đồng/tháng, khó đảm bảo cuộc sống khi nghỉ hưu.

Liên quan đến mức đóng BHXH, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, cơ quan quản lý nhà nước phải làm sao để mức đóng đạt 70% tổng thu nhập tiền lương. “Tiền lương phải đúng nghĩa tiền lương, phần cứng phải cao hơn phần mềm, chứ hiện nay phần mềm đang lớn hơn phần cứng, không phản ánh đúng bản chất của tiền lương. Tiền lương là thước đo giá trị sức lao động, nên phải bằng 70%, còn 30% là các khoản phụ cấp. Khi đóng BHXH phải đóng 70% mức thực chất tiền lương thực nhận để mức đóng vào quỹ BHXH cao lên, mức nhận cũng cao lên” - ông Lợi nói.

Đối với quy định giảm thời gian đóng, theo ông Lợi, phải dựa trên mức đóng cao hơn để cân bằng quỹ. Gốc rễ quy định thời gian đóng là muốn nhiều người tham gia BHXH và không vội vã lấy BHXH 1 lần ra để sử dụng ngay. Chính vì vậy, ban soạn thảo cần phải cân nhắc thêm các quy định trong dự thảo để đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn triển khai ■

## Bộ Tài chính hướng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 4695/BTC-KHTC gửi các đơn vị hệ thống trong toàn ngành về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2021 với chủ đề: “Chúng tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai” và kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống phòng, chống thiên tai.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai; phổ biến kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm phòng, chống thiên tai phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị;

nhận định tình hình thời tiết, xu thế thiên tai năm 2021 và các giải pháp phòng, chống thiên tai. Xây dựng và kiện toàn đội xung kích phòng, chống thiên tai, đồng thời kiểm tra, rà soát kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, loại hình thiên tai trên địa bàn, địa phương.

Ngoài ra, các đơn vị đẩy mạnh công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai; xây dựng và tổ chức diễn tập phương án phòng, chống thiên tai tại từng đơn vị theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, đảm bảo chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và có hiệu quả) đảm bảo ứng trực kịp thời làm nhiệm vụ khi có sự cố thiên tai xảy ra.

Bộ Tài chính lưu ý, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với điều kiện thực tế của các đơn vị, hệ thống và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian thực hiện từ 15/5/2021 đến 22/5/2021./.

PV

## Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp hơn 51 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia

Trong 4 tháng năm 2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã thực hiện xuất cấp 51.188 tấn gạo dự trữ quốc gia, giá trị khoảng 585 tỷ đồng. Số hàng cấp đều được lưu mẫu kiểm định, bảo đảm chặt chẽ về chất lượng. Trong tổng số gạo được xuất cấp, có hơn 9.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu; 3.334 tấn gạo hỗ trợ người dân giáp hạt đầu năm 2021; hơn 1.500 tấn gạo xuất hỗ trợ người dân thực hiện dự án trồng rừng; 37.257 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2020-2021.

Theo Tổng cục DTNN, ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đã khẩn trương ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương, đồng thời, ban hành văn bản đề nghị UBND các tỉnh phối hợp với các Cục DTNN khu vực để thực hiện công tác giao, nhận gạo theo đúng kế hoạch tiếp nhận.

HH